



ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
(ฉบับที่ ๑๙)

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ ๑๕ จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญได้มีประกาศจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) มาอย่างต่อเนื่อง นั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของประเทศไทย และในจังหวัดอำนาจเจริญมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องคงไว้ซึ่งมาตรการสำหรับการดำเนินกิจกรรมกิจการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมดำเนินไปควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุขได้อย่างสมดุล ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติ ประกอบกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง (พื้นที่สีเหลือง) และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ (ฉบับที่ ๔๐) ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค ดังนั้น เพื่อให้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่ของจังหวัดอำนาจเจริญ สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในประเทศ และในจังหวัดอำนาจเจริญ และสอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ประกาศกำหนด และเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๗ (๑) (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๔๐) ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทวีป บุตรโพธิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอำนาจเจริญ

ตารางแนบท้ายประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ฉบับที่ ๑๙
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ	กิจการ/กิจกรรม	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	สถานบริการ สถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถาน บริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ	(๑) ให้ปิดการให้บริการหรือสถานที่ (๒) ให้ผู้ประกอบการหรือผู้หน้าที่รับผิดชอบสถานประกอบการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุง สภาพแวดล้อม การจัดการสถานที่และบุคลากร เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่หรือติดโรค เช่น จุดคัดกรอง ทางเข้า - ออกทางเดียว การจัดสถานที่ให้อากาศสามารถหมุนเวียนถ่ายเทได้ดี หรือมีระบบฟอกอากาศ และให้พนักงาน ต้องได้รับวัคซีนมาแล้ว ๒ เข็ม หรือได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๑ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน รวมทั้งการปฏิบัติตาม มาตรการ คำแนะนำ และแนวทางปฏิบัติของทางราชการ	จังหวัด/อำเภอ/ สนง.สาธารณสุข จังหวัด/อปท./ สนง.สรรพสามิต พื้นที่จังหวัด อำนาจเจริญ	ศปก.อ. ตรวจ แนะนำ
๒	การดำเนินการหรือ จัดกิจกรรมรวมตัว ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค	(๑) ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า ๑,๐๐๐ คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตตาม (๓) หรือกิจกรรมที่ได้รับยกเว้น (๒) การจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลทุกกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมต้องแจ้งอำเภอ หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ กำกับดูแลให้การจัดงานดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และจัดสถานที่ให้มีจุดคัดกรอง ทางเข้า - ออกทางเดียว และลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องได้รับวัคซีนมาแล้ว ๒ เข็ม หรืออย่างน้อย ๑ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยให้ผู้จัดการกิจกรรมประเมินความเสี่ยงของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามแบบแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบ ๑) หากพบว่าเกิดความเสี่ยง ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการควบคุมโรค (โรงพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน) ให้ทราบทันที (๓) การจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า ๑,๐๐๐ คน ให้ผู้จัดกิจกรรมเสนอมาตรการควบคุมโรคตามที่ทางราชการกำหนด อย่างน้อยต้องประกอบด้วยแผนผังการจัดงาน จำนวนผู้เข้าร่วมงาน มาตรการควบคุมโรค D - M - H - T - T - A เป็นเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อขออนุญาตก่อนายอำเภอท้องที่ก่อนการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ยกเว้นการจัดกิจกรรมในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญและศูนย์ประชุมพุดอทยานอำนาจเจริญหรือผู้จัดกิจกรรมเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดหรือกิจกรรมที่ต่อเนื่องในพื้นที่หลายอำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญให้ขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (๔) การจัดกิจกรรมที่มีการแสดงคอนเสิร์ตหรือการจัดแสดงดนตรี ผู้จัดจะต้องขออนุญาตก่อนายอำเภอก่อนจัดแสดง ๑๔ วัน ให้จัดสถานที่เว้นระยะห่างระหว่างเวทีการแสดงกับผู้ชมอย่างน้อย ๕ เมตร ผู้จัดงาน นักดนตรี นักแสดงและทีมงานทุกคนต้องได้รับวัคซีนมาแล้ว ๒ เข็ม หรืออย่างน้อย ๑ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน และแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข กรณีผู้จัดงาน นักดนตรี นักแสดงและทีมงานทุกคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดจะต้องแสดงผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง ภายใต้การรับรองผลของสถานบริการสาธารณสุขทั้งรัฐและเอกชน หรือจากบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยแสดงเอกสารการได้รับวัคซีน และผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ (๕) มาตรการห้ามการจัดกิจกรรมรวมตัวกันมากกว่า ๑,๐๐๐ คน ไม่ให้ใช้บังคับกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๖) เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ภายใน ๗ วัน ให้ผู้จัดหรือผู้ดำเนินการ รายงานผลตามแบบลงทะเบียนและประเมินความเสี่ยงให้นายอำเภอทราบ	ส่วนราชการ/ อำเภอ/ สนง.สาธารณสุข จังหวัด/รพ./ รพ.สต./กำนัน ผญบ./ อปท./ ผู้ประกอบการ	ศปก.อ. ตรวจ แนะนำ

ข้อ	กิจการ/กิจกรรม	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓	สถานศึกษา/ การเรียนการสอน	<p>(๑) โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาสามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม ซึ่งอาคารหรือสถานที่ต้องมีการระบายอากาศได้ดี(งดเปิดเครื่องปรับอากาศ) โดยรูปแบบของการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p> <p>(๒) ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ในจังหวัดอำนาจเจริญ จะต้องจัดให้มีการดำเนินการตามมาตรการ D - M - H - T - T - A และประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และต้องดำเนินการเข้มข้น ด้วยการคัดกรอง นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ประกอบการในโรงอาหาร โดยให้คัดกรองทุกวัน ตามแบบคัดกรองแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบ ๒) หากพบว่าเป็นความเสี่ยงเกิดขึ้นข้อใดข้อหนึ่ง ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมโรค (โรงพยาบาล , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน) ให้ทราบทันทีและแยกกักตัวสังเกตอาการที่บ้านให้ครบ ๑๔ วัน ทั้งนี้ เพื่อให้มีให้กระทบต่อการเรียนการสอน โดยอาจจัดการเรียนการสอนให้บุคคลดังกล่าวตามความเหมาะสม</p> <p>(๓) ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาอำนาจเจริญ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติภารกิจพิเศษตรวจแนะนำ กำกับ ติดตาม ประเมินผล สถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้มีมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ถูกต้องตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดและมาตรการตามประกาศจังหวัดอำนาจเจริญโดยเคร่งครัด หากพบว่านักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ผู้ประกอบการในโรงอาหาร เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ให้ผู้บริหารสถานศึกษาปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษา มีกำหนด ๑๔ วัน โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ผู้ประกอบการในโรงอาหาร เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) หรือปิดการเรียนการสอนตามแนวทางของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ หากจะเปิดทำการเรียนการสอนต้องมีอัตราการฉีดวัคซีนของนักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับวัคซีน หากนักเรียนไม่ได้วัคซีนที่มีอายุตามเกณฑ์ ให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่น ที่ไม่ได้มาเรียนในชั้นเรียน(on site) และอัตราการฉีดวัคซีนของครู และบุคลากรร้อยละ ๑๐๐ สำหรับครูที่สอนในห้องเรียน ส่วนครูที่ยังไม่ได้รับวัคซีนจะต้องมีผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุกวันที่มีการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นที่ไม่ต้องพบปะนักเรียนโดยตรง โดยให้มีการดำเนินการตามมาตรการหลัก DMHT - RC และมาตรการเสริม SSET - CQ โดยเฉพาะ E = Eating ให้แยกกินในรูปแบบ Box.set ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด</p> <p>(๔) การเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด และเป็นดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา</p> <p>(๕) หลังจากที่เปิดการเรียนการสอนให้สถานศึกษาจัดหาชุดตรวจคัดกรองหาเชื้อ ด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit (ATK) ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยสุ่มตรวจร้อยละ ๒ - ๕ ของนักเรียน ครู บุคลากรทั้งหมด ภายใต้การรับรองผลของสถานบริการสาธารณสุขทั้งรัฐและเอกชน หรือจากบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุขที่ผ่านหลักสูตร CDCU</p> <p>(๖) ประเมินความเสี่ยง (TST) ทุกวัน</p> <p>(๗) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	จังหวัด/สนง. ศึกษาธิการจังหวัด/ สนง.เขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ/ สนง.เขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา อำนาจเจริญ อำเภอ/อปท/ รพ.สต./กำนัน ผญบ./อสม.	

j

ข้อ	กิจการ/กิจกรรม	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔	<p>(๑) งานประเพณีประจำปี หรืองานประเพณี เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ</p> <p>(๒) งานศพ</p>	<p>มาตรการ</p> <p>(๑) ห้ามดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในงาน</p> <p>(๒) ผู้จัดงาน และผู้ร่วมงาน จะต้องได้รับวัคซีนมาแล้ว ๒ เข็มหรืออย่างน้อย ๑ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน และจะต้องจัดให้มีการลงทะเบียนผู้ร่วมงานตามแบบแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบ ๑)</p> <p>(๓) การรับประทานอาหาร ให้แยกรับประทาน หรือรับประทานอาหารในลักษณะของ Box Set หรือห้ามจัดให้มีการรับประทานอาหารที่มีลักษณะร่วมกัน</p> <p>(๔) การจัดงานที่มีการแสดงคอนเสิร์ตหรือการจัดแสดงดนตรี ผู้จัดงานจะต้องขออนุญาตต่อนายอำเภอก่อนจัดแสดง ๑๔ วัน ให้จัดสถานที่เว้นระยะห่างระหว่างเวทีการแสดงกับผู้ชมอย่างน้อย ๕ เมตร ผู้จัดงาน นักดนตรี นักแสดงและทีมงานทุกคนต้องได้รับวัคซีนมาแล้ว ๒ เข็ม หรืออย่างน้อย ๑ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน และแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนตามมาตราฐานกระทรวงสาธารณสุข กรณีผู้จัดงาน นักดนตรี นักแสดง และทีมงานทุกคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดจะต้องแสดงผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง ภายใต้การรับรองผลของสถานบริการสาธารณสุขทั้งรัฐและเอกชน หรือจากบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยแสดงเอกสารการได้รับวัคซีน และผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่</p> <p>(๕) ผู้ใดประสงค์จะจัดงานประเพณี ให้เสนอมาตรการควบคุมโรคเป็นหนังสือต่อนายอำเภอท้องที่ โดยเสนอแผนผังการจัดงาน จำนวนผู้เข้าร่วมงาน มาตรการควบคุมโรค D – M – H – T – T – A ก่อนจัดงานไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ทั้งนี้ ให้นายอำเภอท้องที่ กำกับดูแลให้การจัดงานประเพณีดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด</p> <p>(๖) เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ภายใน ๗ วัน ให้ผู้จัดหรือผู้ดำเนินการ รายงานผลจำนวนผู้ลงทะเบียนให้นายอำเภอทราบ</p> <p>(๑) ห้ามดื่มสุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในงาน</p> <p>(๒) ผู้จัดงานต้องดำเนินการตามมาตรการ D – M – H – T – T – A อย่างเคร่งครัด ผู้ร่วมงานจะต้องได้รับวัคซีนมาแล้ว ๒ เข็มหรืออย่างน้อย ๑ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน และจะต้องจัดให้มีการลงทะเบียนผู้ร่วมงานตามแบบแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบ ๑)</p> <p>(๓).การรับประทานอาหาร ให้แยกรับประทาน หรือรับประทานอาหารในลักษณะของ Box Set ห้ามจัดให้มีการรับประทานอาหารที่มีลักษณะร่วมกัน</p> <p>(๔) ลดขั้นตอนและเวลาการจัดงานให้น้อยลงเท่าที่จำเป็น</p> <p>(๕) ให้ผู้จัดงานแจ้งอำเภอ หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ กำกับดูแลให้การจัดงานดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด</p> <p>(๖) เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ภายใน ๗ วัน ให้ผู้จัดหรือผู้ดำเนินการ รายงานผลจำนวนผู้ลงทะเบียนให้นายอำเภอทราบ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>ผู้จัดงาน/อำเภอ/อปท./ สنج.สาธารณสุขจังหวัด/ กำนัน/ผญบ./ อสม.</p> <p>ผู้จัดงาน/กำนัน/ ผญบ./ อปท./อสม.</p>	<p>หมายเหตุ</p> <p>ศปก.อ. ตรวจ แนะนำ</p>
๕	(๑) ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	<p>(๑) ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา</p> <p>(๒) ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน</p> <p>(๓) งดการรวมกลุ่มหรือจัดเลี้ยง</p> <p>(๔) ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร แผงลอย รถเข็น จะต้องได้รับวัคซีนมาแล้ว ๒ เข็มหรืออย่างน้อย ๑ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน และผู้ประกอบการจัดหาชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit (ATK) ให้พนักงานบริการเดือนละ ๑ ครั้ง ภายใต้การรับรองผลของสถานบริการสาธารณสุขทั้งรัฐและเอกชน หรือ จากบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุขที่ผ่านหลักสูตร CDCU พร้อมแสดงป้าย Covid Free Setting ร้านนี้ พนักงานได้รับวัคซีนครบและป้ายผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) รายงานพนักงานทุกเดือน และจะต้องจัดให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการตามแบบแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบ ๑)</p>	อำเภอ/อปท./ ผู้ประกอบการ	

ข้อ	กิจการ/กิจกรรม	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕	<p>(๑) ร้านอาหารจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม (ต่อ)</p> <p>(๒) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน</p> <p>(๓) สนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย อิม ฟิตเนส</p> <p>(๔) ตลาดนัดโคกระบือ</p>	<p>(๕) ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร แผงลอย รถเข็น ไม่ว่าจะในสถานที่ส่วนบุคคล หรือในพื้นที่สาธารณะต้องให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกจ้างสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำตลอดเวลาที่เปิดทำการ และต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมโรค D - M - H - T - T - A อย่างเคร่งครัด</p> <p>(๖) ขอความร่วมมือร้านอาหารที่มีที่นั่งรับประทานอาหารให้จำกัดจำนวนโต๊ะเก้าอี้ ในการนั่งรับประทานอาหารไม่ให้ความแออัดจนเกินไป โดยเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย ๒ เมตร และไม่ให้ร่วมโต๊ะกับบุคคลอื่นเว้นแต่ผู้ที่เดินทางมารับประทานด้วยกัน หรือแนะนำให้นำกลับไปรับประทานที่อื่น</p> <p>(๑) เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ</p> <p>(๒) ส่วนที่เป็นร้านเกม ตู้เกม หรือเครื่องเล่น ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันให้สามารถเปิดดำเนินการได้ในลักษณะของเกมหรือเครื่องเล่นเฉพาะที่มีผู้เล่นเป็นผู้ใช้เครื่องเล่นเดียวหรือการเล่นเป็นคู่เท่านั้น โดยให้ผู้เล่นสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ พนักงาน และลูกค้า จะต้องได้รับวัคซีนมาแล้ว ๒ เข็ม หรืออย่างน้อย ๑ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ยกเว้นเด็กที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้รับวัคซีนและผู้ประกอบการจัดหาชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit (ATK) ให้พนักงานบริการเดือนละ ๑ ครั้ง ภายใต้การรับรองผลของสถานบริการสาธารณสุขทั้งรัฐและเอกชน หรือ จากบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุขที่ผ่านหลักสูตร CDCU พร้อมแสดงป้าย Covid Free Setting ร้านนี้พนักงานได้รับวัคซีนครบและป้ายผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) พนักงานรายบุคคลทุกเดือนและจะต้องจัดให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการตามแบบแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบ ๑)</p> <p>(๑) เปิดบริการได้ โดยให้เปิดบริการได้ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา</p> <p>(๒) ผู้รับผิดชอบสถานที่ ผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค D - M - H - T - T - A อย่างเคร่งครัด</p> <p>(๓) ผู้รับผิดชอบสถานที่ ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้เล่น ผู้ร่วมแข่งขัน ผู้ใช้บริการ จะต้องได้รับวัคซีนมาแล้ว ๒ เข็ม หรืออย่างน้อย ๑ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน และจะต้องจัดให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการตามแบบลงทะเบียน (เอกสารแนบ ๑)</p> <p>(๔) การจัดแข่งขันกีฬา ผู้ใดประสงค์จะจัดการแข่งขันกีฬา ให้เสนอมาตรการควบคุมโรคเป็นหนังสือต่อนายอำเภอท้องที่โดยเสนอแผนผังการจัดงาน จำกัดจำนวนผู้ชมไม่เกิน ร้อยละ ๕๐ ของความจุสนาม หรือ ๑ คนต่อ ๔ ตารางเมตร และมาตรการควบคุมโรค D - M - H - T - T - A ก่อนจัดงาน ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ทั้งนี้ ให้นายอำเภอท้องที่ กำกับดูแลให้การจัดแข่งขันกีฬาดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด</p> <p>(๑) ให้เปิดดำเนินการได้</p> <p>(๒) ผู้รับผิดชอบตลาดนัดโคกระบือต้องจัดสถานที่ให้มีจุดคัดกรอง ทางเข้า - ออกทางเดียว และจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าในพื้นที่ตลาด ตามแบบแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบ ๑)</p> <p>(๓) ผู้รับผิดชอบตลาดนัดโคกระบือจะต้องจัดให้มีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค D - M - H - T - T - A อย่างเคร่งครัด</p>	<p>อำเภอ/อปท./ ผู้ประกอบการ</p> <p>อำเภอ/อปท./ ผู้ประกอบการ</p> <p>อำเภอ/อปท./ ผู้ประกอบการ</p>	

ข้อ	กิจการ/กิจกรรม	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕	<p>(๔) ตลาดนัดโคกระบือ (ต่อ)</p> <p>(๕) สนามชนไก่ และสนามซ้อมไก่ สนามชนโค สนามกอล์ฟลา หรือสนามแข่งขันอื่น ในลักษณะทำนองเดียวกัน</p>	<p>(๔) ผู้อยู่นอกพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่จะเข้าไปในพื้นที่ตลาดนัดโคกระบือจะต้องได้รับวัคซีนมาแล้ว ๒ เข็ม หรืออย่างน้อย ๑ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน และมีผลตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ภายใต้การรับรองผลของสถานบริการสาธารณสุขทั้งรัฐและเอกชน หรือ จากบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุขที่ผ่านหลักสูตร CDCU</p> <p>(๕) ผู้รับผิดชอบตลาดนัดโคกระบือหรือผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอำนาจเจริญที่จะเข้าไปในพื้นที่ตลาดนัดโคกระบือจะต้องได้รับวัคซีนมาแล้ว ๒ เข็ม หรืออย่างน้อย ๑ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p> <p>(๖) ห้องคัดกรองคนส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ตลาดนัดโคกระบือตั้งอยู่กำกับดูแลให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด</p> <p>(๗) เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ภายใน ๗ วัน ให้ผู้จัดหรือผู้ดำเนินการ รายงานผลจำนวนผู้ลงทะเบียนให้นายอำเภอทราบ</p> <p>ให้เปิดดำเนินการได้โดยให้ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการแข่งขัน/พนักงาน <p>(๑) ต้องได้รับวัคซีนมาแล้ว ๒ เข็ม หรืออย่างน้อย ๑ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน และมีใบรับรองตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และมีผลตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ทุกครั้งก่อนเปิดสนามแข่งขัน ภายใต้การรับรองผลของสถานบริการสาธารณสุขทั้งรัฐและเอกชน หรือ จากบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุขที่ผ่านหลักสูตร CDCU</p> <p>(๒) มีการชี้แจงพนักงานและผู้ควบคุมสัตว์ สามารถให้คำแนะนำผู้มาใช้บริการเกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรค</p> <p>(๓) พนักงานทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสนาม</p> <p>(๔) พนักงานทุกคนต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลก่อนและหลังการเข้าสนาม</p> <p>(๕) ปฏิบัติตามมาตรการ D - M - H - T - T - A เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น , สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา , ล้างมือบ่อย ๆ ทุกสถานที่จัดให้มีจุดบริการ หรือพกเจล/สเปรย์แอลกอฮอล์ ส่วนตัวสำหรับทำความสะอาดมือ , ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตอาการ , ตรวจหาเชื้อโควิด - 19 อยู่เป็นประจำ , การใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ/หมอพร้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานที่ <p>(๑) จัดสถานที่ให้มีจุดคัดกรอง ทางเข้า - ออกทางเดียว และจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าใช้สนาม</p> <p>(๒) จัดพื้นที่รองรับผู้เข้ามาใช้สนามให้เหมาะสม โดยทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร ในบริเวณที่มีที่นั่งหรือมีการต่อคิวรวมทั้งระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย ๑ เมตร กำหนดพื้นที่รองรับผู้ให้บริการอย่างน้อย ๔ ตารางเมตร ต่อ ๑ คน</p> <p>(๓) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี และระบบหมุนเวียนอากาศภายในสนาม</p> <p>(๔) จัดให้มีป้ายและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับผู้เข้ามาใช้สนาม</p> <p>(๕) ควบคุมจำนวนผู้เข้ามาใช้สนาม ไม่ให้แออัด มีระยะที่นั่งห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร โดยคิดจำนวนผู้เข้ามาใช้สนามตามขนาดพื้นที่สิ่งเว้น</p> <p>(๖) การชำระเงินด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับชำระเงิน พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล</p> <p>(๗) ทำความสะอาดห้องสุขาด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุก ๑ ชั่วโมง</p> <p>(๘) ผู้ได้รับอนุญาต ผู้จัดการ หรือเจ้าของสนาม ต้องแจ้งอำนาจความสะดวก สปก.อ. เข้าตรวจก่อนเปิดการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายตามมาตรการให้ผู้ได้รับอนุญาต ผู้จัดการ หรือเจ้าของสนาม ออกทั้งหมด</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ/ อปท./สนง. สาธารณสุขอำเภอ/ ตำรวจ โดย สปก.อ./สปก.จ. ตรวจแนะนำ</p>	

ข้อ	กิจการ/กิจกรรม	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕	(๕) สนามชนไก่ และสนามซ้อมไก่ สนามชนโค สนามกอล์ฟลา หรือสนามแข่งขันอื่น ในลักษณะทำนองเดียวกัน (ต่อ)	<p align="center">มาตรการ</p> <p>- ผู้มาใช้สนาม</p> <p>(๑) ต้องได้รับวัคซีนมาแล้ว ๒ เข็ม หรืออย่างน้อย ๑ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน และมีใบรับรองตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และมีผลตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง (หากมาจากต่างจังหวัด) ทุกครั้งก่อนเข้าสนามแข่งขัน ภายใต้การรับรองผลของสถานบริการสาธารณสุขทั้งรัฐและเอกชน หรือจากบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุขที่ผ่านหลักสูตร CDCU</p> <p>(๒) ปฏิบัติตามมาตรการ D – M – H – T – T – A เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น ,สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ,ล้างมือบ่อย ๆ ทุกสถานที่ที่จัดให้มีจุดบริการ หรือพกเจล/สเปรย์แอลกอฮอล์ ส่วนตัวสำหรับทำความสะอาดมือ ,ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตอาการ ,ตรวจหาเชื้อโควิด – 19 อยู่เป็นประจำ ,การใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ/หมอพร้อม</p> <p>(๓) หากมีอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ใ้งดการเข้าสนาม</p> <p>(๔) พกแอลกอฮอล์เจล/สเปรย์ สำหรับทำความสะอาดมือ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ</p> <p>(๕) ลดการพูดคุยที่ไม่จำเป็นระหว่างอยู่ในสนาม ห้ามตะโกนเชียร์ หรือเปิดหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในสนาม และหลีกเลี่ยงการไอ จาม ใกล้ผู้อื่น หากมีการไอหรือจาม ให้ปิดปากและจมูกให้สนิท</p> <p>(๖) ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามที่ได้จัดแข่งขันให้คำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ</p> <p>(๗) หากพบว่าผู้จัดแข่งขันดำเนินการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>- ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ กำกับ ดูแล</p> <p>(๑) ให้นายอำเภอมอบหมาย ศปก.อ. ดำเนินการควบคุมมาตรการป้องกันโรคในระดับต่าง ๆ ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันประเมินผล ๓ ระยะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ระยะก่อนอนุญาตให้จัดแข่งขัน ๒. ระยะช่วงขณะจัดแข่งขัน ๓. ระยะหลังการจัดแข่งขัน <p>- จัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (อปท./อำเภอ/ตำรวจ)</p> <p>(๑) ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการก่อนและขณะเปิดสนาม</p> <p>- ปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่กำหนด</p> <p>(๑) การขออนุญาต จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ศปก.อ.</p> <p>(๒) ข้อปฏิบัติในสนามไก่ชน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้ประกอบการจัดให้มีการดำเนินการตามมาตรการ D – M – H – T – T – A อย่างเคร่งครัด ๒. ผู้เข้าสนามทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ ๒ เข็ม หรืออย่างน้อย ๑ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ๓. อำเภอต้องจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดอย่างเคร่งครัด ๔. ผู้จัดแข่งขันจัดให้มีการพ่นหมอกควันฆ่าเชื้อทุกครั้ง ก่อนและหลังการเปิดชนไก่ ๕. ผู้จัดแข่งขันจัดให้มีจุดคัดกรองบันทึกข้อมูลผู้เข้า ออก และจัดหาเจล/สเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ หรือจุดล้างมือ ในจุดคัดกรองดังกล่าว ๖. การจัดที่รับประทานอาหารให้จัดให้มีลักษณะการรับประทานอาหารแยกกัน <p>- ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	จังหวัด/อำเภอ/อปท./สนง.สาธารณสุขอำเภอ/ตำรวจ โดย ศปก.อ./ศปก.จ. ตรวจแนะนำ	


ข้อ	กิจการ/กิจกรรม	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๖	<p>การเดินทางเข้ามาในจังหวัดอำนาจเจริญ</p> <p>(๑) ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและจากพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว</p> <p>(๒) ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุม</p>	<p>มาตรการ</p> <p>- กรณีพักค้างคืนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ</p> <p>(๑) จะต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ล่วงหน้าก่อนเข้าพื้นที่อย่างน้อย ๑ วัน</p> <p>(๒) ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พร้อมบันทึกประวัติการเดินทางและกักกันตัว ๑๔ วัน(กรณีไม่ได้รับวัคซีน) ในสถานที่ที่ทางราชการกำหนดเป็นอันดับแรกหรือที่บ้าน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ และการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคให้เป็นไปตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ มีผลตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง และต้องตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit (ATK) ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๖ - ๑๓ นับจากวันที่กักตัว โดยผู้เข้าพื้นที่จัดหาเอง ภายใต้การรับรองผลของสถานบริการสาธารณสุขทั้งรัฐและเอกชน หรือ จากบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุขที่ผ่านหลักสูตร CDCU</p> <p>(๓) สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย ๒ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน และมีผลตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง และต้องตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit (ATK) ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๖ - ๑๓ นับจากวันที่พักค้าง โดยชุดตรวจผู้เข้าพื้นที่จัดหาเอง ภายใต้การรับรองผลของสถานบริการสาธารณสุขทั้งรัฐและเอกชน หรือ จากบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุขที่ผ่านหลักสูตร CDCU ไม่ต้องกักตัว โดยต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันที และรับคำสั่งป้องกันตนเองตามมาตรการ Self Quarantine (แยกอยู่ แยกกิน แยกของใช้) รายงาน อาการ ทุกวัน เป็นเวลา ๑๔ วันและไม่กระทำการใดอันเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่โรคภายใต้การกำกับ คำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นั้น</p> <p>- กรณีเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญลักษณะเป็นการชั่วคราว</p> <p>(๑) ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พร้อมบันทึกประวัติการเดินทาง</p> <p>(๒) ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค D - M - H - T - A อย่างเคร่งครัด</p> <p>(๓) เมื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญแล้วเสร็จ ให้รีบเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยเร็ว</p> <p>- กรณีพักค้างคืนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ</p> <p>(๑) จะต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ล่วงหน้าก่อนเข้าพื้นที่อย่างน้อย ๑ วัน</p> <p>(๒) ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พร้อมบันทึกประวัติการเดินทางและกักกันตัวที่บ้าน ๑๐ วัน (กรณีไม่ได้รับวัคซีน) และมีผลตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง และต้องตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit (ATK) ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๖ - ๑๐ นับจากวันที่กักตัว โดยผู้เข้าพื้นที่จัดหาเอง ภายใต้การรับรองผลของสถานบริการสาธารณสุขทั้งรัฐและเอกชน หรือ จากบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุขที่ผ่านหลักสูตร CDCU ในสถานที่ที่ทางราชการกำหนดเป็นอันดับแรกหรือที่บ้าน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ และการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคให้เป็นไปตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่</p>	<p>อำเภอ/ สนง.สาธารณสุข จังหวัด/รพ/ รพ.สต./อปท/ กำนัน/ผญบ.</p> <p>อำเภอ/สนง. สาธารณสุขจังหวัด/ รพ./รพ.สต./อปท/ กำนัน ผญบ.</p>	

ข้อ	กิจการ/กิจกรรม	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๖	<p>(๒) ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุม (ต่อ)</p> <p>(๓) ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง</p>	<p>(๓) สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนมาแล้ว ๒ เข็ม หรืออย่างน้อย ๑ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน และมีผลตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง และต้องตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit (ATK) ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๖ - ๑๐ นับจากวันที่พักค้างคืน โดยชุดตรวจผู้เข้าพื้นที่จัดหาเอง ภายใต้การรับรองผลของสถานบริการสาธารณสุขทั้งรัฐและเอกชน หรือจากบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุขที่ผ่านหลักสูตร CDCU ไม่ต้องกักตัว โดยต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันที และรับคำสั่งป้องกันตนเองตามมาตรการ Self Quarantine (แยกอยู่ แยกกิน แยกของใช้) รายงานอาการทุกวันเป็นเวลา ๑๐ วัน และไม่กระทำการใดอันเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่โรคภายใต้การกำกับของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญลักษณะเป็นการชั่วคราว (๑) ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นหรือปลัดองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พร้อมบันทึกประวัติการเดินทาง (๒) ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค D - M - H - T - T - A อย่างเคร่งครัด (๓) เมื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญแล้วเสร็จ ให้รีบเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยเร็ว <p>- กรณีพักค้างคืนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) จะต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ล่วงหน้าก่อนเข้าพื้นที่อย่างน้อย ๑ วัน (๒) ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นหรือปลัดองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พร้อมบันทึกประวัติการเดินทางและกักกันตัว ๗ วัน (กรณีไม่ได้รับวัคซีน) และมีผลตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง โดยผู้เข้าพื้นที่จัดหาเอง ภายใต้การรับรองผลของสถานบริการสาธารณสุขทั้งรัฐและเอกชน หรือจากบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุขที่ผ่านหลักสูตร CDCU ในสถานที่ที่ทางราชการกำหนดเป็นอันดับแรกหรือที่บ้าน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ และการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคให้เป็นไปตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ (๓) สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนมาแล้ว ๒ เข็ม หรืออย่างน้อย ๑ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน และมีผลตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit (ATK) จากหน่วยบริการ ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง โดยชุดตรวจผู้เข้าพื้นที่จัดหาเอง ภายใต้การรับรองผลของสถานบริการสาธารณสุขทั้งรัฐและเอกชน หรือจากบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุขที่ผ่านหลักสูตร CDCU ไม่ต้องกักตัว โดยต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันที และรับคำสั่งป้องกันตนเองตามมาตรการ Self Quarantine (แยกอยู่ แยกกิน แยกของใช้) รายงานอาการทุกวันเป็นเวลา ๗ วัน และไม่กระทำการใดอันเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่โรคภายใต้การกำกับ คำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในพื้นที่นั้น - กรณีเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญลักษณะเป็นการชั่วคราว (๑) ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นหรือปลัดองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พร้อมบันทึกประวัติการเดินทาง (๒) ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค D - M - H - T - T - A (๓) เมื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญแล้วเสร็จ ให้รีบเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยเร็ว 	<p>อำเภอ/สนง.สาธารณสุขจังหวัด/รพ/รพ.สต./อปท./กำนัน ผอ.อบ.</p>	

j

ข้อ	กิจการ/กิจกรรม	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๖	<p>(๔) ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และเข้าพักในโรงแรม</p> <p>(๕) กรณีข้าราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติราชการชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม</p> <p>(๖) ผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</p> <p>(๗) หน้าที่ของเจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน</p> <p>(๘) การรายงานข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน</p>	<p>(๑) ปฏิบัติตามมาตรการตามข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) แล้วแต่กรณี ยกเว้นผลตรวจคัดกรองเบื้องต้น ด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen.Test.Kit.(ATK)จากหน่วยบริการไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมงนับแต่วันตรวจที่หน่วยบริการสาธารณสุขรับรอง</p> <p>(๒) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดการโรงแรม ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับโรงแรมแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบ ๓)</p> <p>(๓) ให้บันทึกข้อมูลในบัตรทะเบียนผู้พัก (แบบ ร.ร.๓) และบันทึกรายการทะเบียนผู้พัก (แบบ ร.ร. ๔)</p> <p>(๔) แจ้งให้เจ้าหน้าที่เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ในพื้นที่ทราบทันที และให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>ให้รายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน โดยให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญเป็นผู้แทนในการรับรายงานตัวดังกล่าว ในการนี้อาจมอบให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เป็นผู้แทนต่อไปได้ และดำเนินการตามแบบปฏิบัติตัวตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบ ๔)</p> <p>ผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) หากได้กักกันในสถานที่กักกันฯ ทุกรูปแบบทุกประเภท ครบตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดแล้ว เมื่อเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และกักกันตนเอง (Self Quarantine) แยกอยู่ แยกกิน แยกใช้ รายงานอาการทุกวัน อย่างน้อย ๑๐ วัน และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด</p> <p>เมื่อมีผู้เดินทางมาจากพื้นที่ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ให้เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน มีหน้าที่ต้องแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ในพื้นที่ทันที ที่มีผู้เดินทางมาจากพื้นที่ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เข้ามาพักอาศัยในบ้านหรือมีเหตุสงสัยว่าบุคคลในบ้านจะเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพื่อดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ต่อไป</p> <p>ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับรายงานตัวแจ้งข้อมูลผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดอำนาจเจริญ ให้อำเภอบันทึกข้อมูลระบบรายงานข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน (Thai Quarantine Monitor : Thai QM)</p>	<p>อำเภอ/ สนง.สาธารณสุข จังหวัด/รพ./รพ. สต./อปท./กำนัน ผญบ./</p> <p>สนง.สาธารณสุข จังหวัด/สนง. สาธารณสุขอำเภอ</p> <p>อำเภอ/สนง. สาธารณสุข จังหวัด/รพ/ รพ.สต./อปท/ กำนัน/ผญบ.</p> <p>เจ้าบ้าน/ ผู้ควบคุมดูแลบ้าน/ กำนัน/ผญบ./อสม.</p> <p>อำเภอ/เจ้าหน้าที่ ที่รับรายงานตัว</p>	

ข้อ	กิจการ/กิจกรรม	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๗	มาตรการสำหรับผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ	<p>(๑) ผู้ติดเชื้อ หรือ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จะต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล หรือ สถานที่ที่รัฐจัดให้ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน และหรือจนกว่าไม่มีอาการนับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ</p> <p>(๒) กรณีได้รับการรักษาตาม (๑) เมื่อไม่มีอาการแล้ว ให้กลับไปแยกกักที่บ้าน (Home Isolation) หรือสถานที่แยกกักที่ทางราชการกำหนด เพื่อความปลอดภัย และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด หรือตามความเห็นแพทย์ผู้รักษา</p> <p>(๓) ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มเสี่ยงต่ำ ตามการประเมินของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด และต้องกักกันตนในสถานที่ที่ทางราชการกำหนดตามความเหมาะสมและเป็นไปตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>(๔) ผู้ติดเชื้อที่ปกปิดข้อมูลการเดินทาง หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ อันทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนและควบคุมโรค เป็นผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไป อาจมีความผิดตามมาตรา ๑๓๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา</p>	อำเภอ/สนง. สาธารณสุข จังหวัด/รพ./รพ.สต./อปท./กำนัน/ผญบ.	
๘	การปราบปรามผู้กระทำความผิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่โรค	<p>(๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ชุดปฏิบัติการประจำตำบล ชุดปฏิบัติการประจำหมู่บ้าน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดตรวจตราเพื่อปราบปรามมิให้มีการลักลอบหรือรวมกลุ่มมั่วสุมกระทำการที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเล่นการพนัน การเสพยาเสพติด การรวมกลุ่มในลักษณะที่น่าจะนำไปสู่การแข่งรถในทาง หรือการฝ่าฝืนเปิดดำเนินการของสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ในพื้นที่ที่มีข้อกำหนดห้ามการเปิดไว้</p> <p>(๒) ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบเดินทางหรือขนย้ายแรงงานต่างด้าว หรืออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือรับแรงงานต่างด้าวที่ออกจากสถานที่พักคนงานตามที่ได้มีคำสั่งปิดสถานที่ไว้แล้วเข้าทำงานโดยมิได้ผ่านการตรวจสอบคัดกรองโรค เป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อนขึ้นใหม่ ในพื้นที่อื่น ๆ อาจต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป</p> <p>(๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมในการรับแจ้งเบาะแส เหตุฉุกเฉิน และเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่และอำนาจ ทั้งนี้ การปล่อยปละละเลย หรือการย่อหย่อนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจนเป็นเหตุให้มีการกระทำที่เป็นความผิดตาม (๑) เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ และเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อนขึ้น ผู้บังคับบัญชาสามารถพิจารณาตามกฎหมายเพื่อดำเนินการทางวินัยได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม</p> <p>(๔) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้มงวดในการตรวจสอบสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น โรงงาน สถานที่พักของแรงงานต่างด้าว หรือสถานที่อื่นๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข เงื่อนไขเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ในกรณีที่พบผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติตามที่ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	อำเภอ/สนง. สาธารณสุข จังหวัด/ตำรวจ/รพ./รพ.สต./อปท./กำนัน ผญบ.	
๙	มาตรการเกี่ยวกับการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว	<p>(๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดต้นทางและปลายทาง พิจารณานุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดินทางเพื่อทำงานข้ามจังหวัดได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัดในแต่ละเขตพื้นที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแนวทางที่ทางราชการกำหนดในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและคัดกรองการเดินทางและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว</p> <p>(๒) มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวตาม (๑) ให้อนุโลมถึงกรณีการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อการทำงานในเขตจังหวัดด้วย โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พนักงานเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>(๓) ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่ได้รับแรงงานต่างด้าวที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าทำงานในสถานประกอบการ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่และอาจต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป</p>	หน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงาน/ผู้ประกอบการ	

ข้อ	กิจการ/กิจกรรม	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		(๔) ในการอนุญาตให้เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวตาม (๑) (๒) ให้นายจ้าง หรือผู้ประกอบการยื่นความประสงค์ต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี		
๑๐	มาตรการควบคุมการลักลอบเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย	<p>(๑) มอบหมายให้นายอำเภอขามุนาม เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander: IC) โดยให้บูรณาการและประสานการปฏิบัติกับกองกำลังป้องกันชายแดน ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อสกัดกั้นและป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบเข้ามาในประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ดังนี้</p> <p>ก. การคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าเมืองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>ข. การคัดกรองรถขนส่งสินค้า</p> <p>ค. จัดให้มีการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>(๒) ให้นายอำเภอ ทุกอำเภอ มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครในพื้นที่ ตรวจสอบบุคคลแปลกหน้าที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงานในพื้นที่ เพื่อมิให้มีการลักลอบเข้ามาและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ตระหนักถึงการลักลอบเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย อาจนำมาซึ่งการนำเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สายพันธุ์ที่มีความรุนแรงเข้ามาในประเทศได้</p> <p>(๓) หากพบการลักลอบเข้าประเทศ หรือการลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงานที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนผู้พบเห็นการกระทำผิดกฎหมายให้แจ้งนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป</p>	หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน/ สنج.ตรวจคนเข้าเมือง/อำเภอ/สนง.สาธารณสุขจังหวัด/รพ./รพ.สต./อปท./กำนัน ผอ.อบ.	
๑๑	มาตรการ Covid Free Setting	<p>- มาตรการ Covid Free Setting</p> <p>(๑) มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Covid Free Environment) ทำความสะอาด โต๊ะ ที่นั่ง ทันทีก่อน - หลังใช้บริการ , เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล , มีการระบายอากาศและหมุนเวียนที่เหมาะสมต่อจำนวนคน , จัดพื้นที่ไม่ให้แออัด ความหนาแน่นผู้ใช้บริการพื้นที่มีเครื่องปรับอากาศไม่เกินร้อยละ ๕๐ พื้นที่เปิด (อากาศถ่ายเท) ไม่เกินร้อยละ ๗๕</p> <p>(๒) มาตรการสำหรับผู้ประกอบการ ผู้จัดกิจกรรม ผู้ให้บริการ พนักงาน (Covid Free Personnel) ผู้ประกอบการ ผู้จัดกิจกรรม ผู้ให้บริการ พนักงานฉีดวัคซีนครบตามมาตรฐาน , ตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit (ATK) อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง , จัดให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการ หรือผู้ร่วมกิจกรรม</p> <p>(๓) มาตรการสำหรับผู้ให้บริการ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ชม (Covid Free Customer) ได้รับวัคซีนมาแล้ว ๒ เข็ม หรืออย่างน้อย ๑ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน , ตรวจคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ปฏิบัติตามมาตรการ D - M - H - T - T - A อย่างเคร่งครัด</p> <p>- ให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้จัดกิจกรรม ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ สถานที่ดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting ที่กรมอนามัยกำหนด และประเมินรับรอง Covid Free Setting จังหวัดอำนาจเจริญ ตามแบบแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบ ๕) พร้อมแสดงป้าย Covid Free Setting ประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ พนักงาน ที่ให้บริการใกล้ชิดกับประชาชน ผู้ใช้บริการ ตรวจ ATK เดือนละอย่างน้อย ๑ ครั้ง และได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ทุกคน , ผู้ใช้บริการรับวัคซีนมาแล้ว ๒ เข็ม หรืออย่างน้อย ๑ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ตามตัวอย่างแบบท้ายประกาศ(เอกสารแนบ ๖) โดยให้อำเภอสำรวจตรวจสอบมาตรการและลงนามรับรองป้าย พร้อมรายงานการสำรวจ หน่วยงาน สถานที่ประกอบการ ที่ได้รับการรับรองให้ ศปก.จังหวัดอำนาจเจริญ ให้ครอบคลุมทุกแห่ง ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕</p>	ส่วนราชการ/ หน่วยงานของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ/ ผู้ประกอบการ/ ร้านค้า / สนง.สาธารณสุขจังหวัด/อปท./ ประชาชนทุกคน	 มาตรการ Covid Free Setting ที่กรมอนามัยกำหนด

ชื่อ	กิจการ/กิจกรรม	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๑	<p>มาตรการ Covid Free Setting (ต่อ)</p> <p>มาตรการ D-M-H-T-T-A</p> <p>มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention For Covid - 19)</p>	<p>(๑) ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารทุกแห่ง</p> <p>(๒) สวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬาต่าง ๆ โรงยิม ฟิตเนส สนามแข่งขันทุกประเภท หรือสถานที่ที่มีประชาชนมารวมตัวกันเพื่อเล่นกีฬา</p> <p>(๓) ร้านเสริมสวย ทำเล็บ แต่งผม หรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทย/นวดฝ่าเท้ากิจการสปา อบไอน้ำ กิจกรรมเพื่อเสริมความงาม สถานเสริมความงามและคลินิกที่ให้บริการเสริมความงาม สถานประกอบการกิจการอาบน้ำ สถานประกอบการอาบน้ำอบนวดหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน</p> <p>(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ การใช้อาคารหรือสถานที่ของราชการ สถาบันกวดวิชา ห้องสมุดสาธารณะ</p> <p>(๕) สนามกอล์ฟ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ</p> <p>(๖) โรงพยาบาล คลินิก สถานทันตกรรมหรือสถานพยาบาลทุกประเภท</p> <p>(๗) สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์</p> <p>(๘) โรงแรม สถานที่พักอื่นใดที่เปิดให้บริการแก่ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดอำนาจเจริญเป็นการชั่วคราวห้องประชุมในโรงแรม ศูนย์ประชุม การอบรม สัมมนา</p> <p>(๙) สระว่ายน้ำ</p> <p>(๑๐) สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ</p> <p>(๑๑) สนามเด็กเล่น หรือสถานที่ที่มีเครื่องเล่นสำหรับเด็ก</p> <p>(๑๒) โด๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด โดยให้จัดสถานที่ให้มีการระบายอากาศได้ดี (งดเปิดเครื่องปรับอากาศ)</p> <p>(๑๓) ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต สถานที่จัดแสดงสินค้า ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านค้า ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา และสถานประกอบการร้านค้า สนามพระเครื่อง ตลาด ตลาดนัด ตลาดนัดสีเขียว</p> <p>(๑๔) ศาสนสถาน</p> <p>(๑๕) สนามชนไก่ และสนามซ้อมไก่ สนามชนโค สนามกัฒปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน</p> <p>- มาตรการ D - M - H - T - T - A ประกอบด้วย</p> <p>(๑) เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น (D-Distancing)</p> <p>(๒) สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย เมื่อพบปะกับบุคคลหรือร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น (M-Mask wearing)</p> <p>(๓) ล้างมือบ่อย ๆ ทุกสถานที่จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงและเพียงพอ (H-Hand washing)</p> <p>(๔) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตอาการ (T-Temperature check)</p> <p>(๕) ตรวจเชื้อโควิด - 19 (T-Testing)</p> <p>(๖) การใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ/หมอพร้อม (A-Application)</p> <p>- มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention For Covid - 19)</p> <p>(๑) ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น</p> <p>(๒) ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านวันแต่จำเป็น (น้อยครั้งและเวลาสั้นที่สุด)</p> <p>(๓) เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร ในทุกสถานที่</p>	<p>ส่วนราชการ/ หน่วยงานของรัฐ / ร้านค้า / รัฐวิสาหกิจ/ ผู้ประกอบการ/ สนง.สาธารณสุข จังหวัด/อปท./ ประชาชนทุกคน</p>	

ข้อ	กิจการ/กิจกรรม	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๑	มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention For Covid - 19) (ต่อ)	(๔) สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลาทั้งที่อยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า ๒ คน (๕) หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น (๖) ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม ไอ จาม หรือสัมผัสสัตว์/สิ่งของที่ใช้ร่วมกัน (๗) ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็สิ่งของเครื่องใช้หรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (๘) แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น (๙) เลือกรับประทานอาหารที่ร้อน หรือปรุงสุกใหม่ ควรทานอาหารแยกสำหรับ หากทานร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว (๑๐) หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit (ATK) บ่อย ๆ เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน		
๑๒	มาตรการส่งเสริมการฉีดวัคซีน	(๑) ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการ ร้านค้า สอบถามผู้มาติดต่อหรือผู้ที่มาใช้บริการเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) มาแล้วหรือไม่ หากผู้มาติดต่อหรือผู้ที่มาใช้บริการยังไม่ได้รับวัคซีน ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการ ร้านค้า แนะนำผู้มาติดต่อหรือผู้ที่มาใช้บริการเข้ารับวัคซีนตามช่องทางที่ทางราชการกำหนดต่อไป (๒) ขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการ ร้านค้า ให้บริการแก่ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว (๓) ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญประชาสัมพันธ์ช่องทางารรับวัคซีน (๔) ให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) สนับสนุน.บูรณาการ เร่งรัด การฉีดวัคซีนในพื้นที่ให้ครบถ้วนทุกกลุ่มเป้าหมาย (๕) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน อำนวยความสะดวก ในการให้บริการฉีดวัคซีน (๖) ให้ทีมปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิดเชิงรุก CCRT ตำบล ตรวจสอบผู้ไม่ได้วัคซีน ดำเนินการสร้างแรงจูงใจ อำนวยความสะดวกให้บริการวัคซีน และรายงานผลโดยสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทุกสัปดาห์(วันจันทร์)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน ของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ/ ผู้ประกอบการ/ ร้านค้า / สนง.สาธารณสุข จังหวัด/อปท.	

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ข้อ ๒ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๙ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีความผิดตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ข้อ ๑ มีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

เอกสารแนบ ๒ ท้ายประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ฉบับที่ ๑๙
 แบบคัดกรองรายวัน มาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
 โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/สถาบันการศึกษา..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัดอำนาจเจริญ
 วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	ได้รับวัคซีน เข็ม ๑ มากกว่า ๑๔ วัน	ได้รับวัคซีน เข็ม ๒ เข็ม	การคัดกรอง						การแจ้งเจ้า พนักงานควบคุม โรคติดต่อ		การติดตามการกักตัว		
					๑. ไม่ได้เดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ก่อนเปิดเทอม ๑๔ วัน นับถึงวันที่เปิดเทอมและระหว่างเปิดเรียน		๒. มีอาการ ใช้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจหอบ จุก ไม่ได้กลืน สิ้นไม่รับรส		๓. ผู้ปกครองและบุคคลในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับ ครู นักเรียน ผู้ประกอบการ โรงอาหาร ไม่มีอาการใช้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจหอบ จุกไม่ได้กลืน สิ้นไม่รับรส		แจ้ง	ไม่แจ้ง	กักตัว	ไม่กักตัว	สาเหตุที่ไม่กักตัว
					เสี่ยง	ไม่เสี่ยง	เสี่ยง	ไม่เสี่ยง	เสี่ยง	ไม่เสี่ยง					

หมายเหตุ: ใช้คัดกรองก่อนเข้าชั้นเรียนแบบ และบุคลากรในสถานศึกษา หากประเมินคัดกรองจาก ๓ ข้อ พบข้อใดข้อหนึ่งเสี่ยง ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (โรงพยาบาล, รพสต. ผู้ใหญ่บ้าน) ให้ทราบทันทีและกักกันตัวสังเกตอาการที่บ้าน ให้ครบ ๑๔ วัน ให้จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม

เอกสารแนบ ๓ ท้ายประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ฉบับที่ ๑๙

มาตรการควบคุมโรคของผู้ประกอบกิจการโรงแรม หรือสถานที่อื่นใดที่เปิดให้บริการแก่ผู้เดินทางเข้ามา
ในจังหวัดอำนาจเจริญพักเป็นการชั่วคราว

๑. ให้ผู้ประกอบกิจการ จัดให้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค D - M - H - T - T - A
อย่างเคร่งครัด

๒ ให้ผู้ประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้ร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ตลอดเวลา

๓ ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ อุปกรณ์ ทั้งก่อนและหลังให้บริการ และให้กำจัดขยะ
มูลฝอยทุกวัน

๔ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

๕ มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จามหรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ
พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ หากพบว่ามีผู้ที่มีอาการที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที

๖ มีการควบคุมทางเข้าและทางออก จัดระบบคิว และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการรอคิว
ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

๗. เก็บข้อมูลของผู้เดินทาง ได้แก่ ชื่อ สกุล หมายเลขโทรศัพท์ จังหวัดต้นทาง

๘ ให้คำแนะนำให้ผู้ที่พักชั่วคราวเมื่อเดินทางออกจากที่พัก ห้ามเดินทางเข้าไปในที่ชุมชนหรือ
สถานที่ที่มีการรวมกลุ่มกันจำนวนมาก เพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อโรค

๙. ให้ผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรม และ
มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อย่างเคร่งครัด

เอกสารแนบ ๔ ท้ายประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ฉบับที่ ๑๙

แนวทางการปฏิบัติตัวของข้าราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติราชการชั่วคราว
ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กำหนด

๑. ข้าพเจ้าจะยืนหรือนั่ง เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑.๕ เมตร และหากมีการพูดคุยกับบุคคลอื่น ใช้เวลาไม่เกิน
๕ นาที

๒. กิจกรรมต่างๆ ที่ต้องพบปะพูดคุย ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

๓. กิจกรรมที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เช่น การรับประทานอาหารจะกระทำเฉพาะกลุ่ม
ผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่เดียวกัน หรือ รับประทานอาหารแบบ Box Set

๔. กรณีพักค้างคืน จะต้องพักร่วมกันได้เฉพาะกลุ่มผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
และพื้นที่ควบคุมสูงสุดเท่านั้น

สามารถปฏิบัติตามแนวทางได้

ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางได้

ลงชื่อ.....
(.....)

ผู้รายงานตัว

ลงชื่อ.....
(.....)

ผู้รับรายงานตัว

ลงชื่อ.....
(.....)

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

แบบประเมินรับรอง Covid Free Setting จังหวัดอำนาจเจริญ (เอกสารแนบ 5)

ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ/ร้าน..... ที่ตั้ง.....

ชื่อ หน./ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ/ร้าน..... เบอร์โทร.....

ประเภท () ราชการ () รัฐวิสาหกิจ () เอกชน () อื่นๆ ระบุ

ลักษณะบริการ โรงเรียน สถานพยาบาลและสาธารณสุข ธนาคาร โรงแรม ร้านขายของ
 ร้านอาหาร ออกกำลังกาย สวนเด็กเล่น สวนสาธารณะ คาราโอเกะ ผับ อื่นๆ(ระบุ).....

ลำดับ	มาตรการ	ดำเนินการ(1คนแนบ)		ไม่ดำเนินการ
		มี	จำนวน/ร้อยละ	(0คนแนบ)
	สถานที่			
1	จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าร้าน สำหรับลูกค้า			
2	มีจุดคัดกรองอุณหภูมิด้วยเทอร์โมสแกน มีการสังเกตและสอบถามอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หากมีอาการดังกล่าว ไม่ให้เข้ารับบริการ และลงทะเบียน			
3	จัดโต๊ะนั่ง เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร			
4	มีการระบายอากาศและหมุนเวียนที่เหมาะสมต่อจำนวนคน			
5	จัดระยะห่าง คิวมาร์คเกอร์ด้วยเทปขาว ระหว่างผู้มารับบริการถึงเคาเตอร์จ่ายเงิน และฉากกั้น ระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร			
6	ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ โดยใช้ผ้าผสมน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีสารคลอรีนหรือแอลกอฮอล์ 70 % หลังการใช้บริการ และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน			
7	ใช้ตระกร้าหรือถาดในการรับ-ทอนเงิน และจัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ หลังจากชำระเงิน			
8	แสดงป้าย สถานที่ปลอดโควิด (Covid Free Setting)			
	ผู้รับบริการ			
9	ลูกค้า ได้รับวัคซีนมาแล้ว ๒ เข็ม หรืออย่างน้อย ๑ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน			
10	ผู้รับบริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า			
	ผู้ให้บริการ			
11	พนักงาน ได้รับวัคซีนมาแล้ว ๒ เข็ม ทุกคน			
12	พนักงานคัดกรองตรวจเร็ว Antigen Test Kit (ATK) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง			
13	ผู้ให้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า			

หมายเหตุ : คำแนะนำเพิ่มเติมครั้งที่ 1

ผลตรวจ ครั้งที่ 2.....

ผ่านการประเมิน ครบทั้ง 13 ข้อ ผ่านการประเมิน 10 ข้อขึ้นไป ข้อที่ไม่ผ่านคือ.....เนื่องจากข้อจำกัด.....

ไม่ผ่านการประเมิน (น้อยกว่า 10ข้อ) เนื่องจาก.....

ปฏิเสธไม่ยอมรับคำแนะนำจากเจ้าพนักงาน หมายเหตุ.....

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
 (.....) (.....) (.....)

เจ้าของร้าน

นายอำเภอ หรือ ศปก.อ

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ลงชื่อ.....
 (.....)

พยาน

ลงชื่อ.....
 (.....)

พยาน



ตัวอย่าง (เอกสารแนบ ๖)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ปลอดโควิด-19



COVID-Free Setting

ผู้ที่มารับบริการ/ติดต่อราชการ

1. ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม และสวมบัตรประจำตัวประชาชนที่จุดตรวจ
2. ตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์
3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

บุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

1. ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบทุกคน

ฉีด 4 เข็ม	จำนวน	คน
ฉีด 3 เข็ม	จำนวน	คน
ฉีด 2 เข็ม	จำนวน	คน

2. ตรวจ ATK บุคลากรทุกคน เดือนละ 1 ครั้ง **ครั้งล่าสุดวันที่**

	จำนวน	คน
ไม่พบเชื้อ	จำนวน	คน
พบเชื้อ	จำนวน	คน

รับรองโดย ลงชื่อ.....ลงวันที่.....

(.....)

นายอำเภอ..... สปภ.